
 

 

 

                     สรุปสาระสําคัญ...การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...คร้ังที่  ๑๔/๒๕๔๙  วันจันทรท่ี  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรท่ี  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ ) 

ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เร่ือง มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
1 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร ขอบังคับวาดวยคณะกรรมการประจําวิทยาเขต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 

หลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายในการเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ 
1. กรณีคาใชจายเต็มจํานวน ใหแบงสัดสวนคาใชจายดังนี ้
    1.1 มหาวิทยาลัย ไมเกินรอยละ 30                    
    1.2 คณะตนสังกัดและภาควิชาท่ีสังกัด ใหพิจารณาสนับสนุนตามความเหมาะสม 
2. กรณีไดรับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
หรือหนวยงานสนับสนุนอ่ืนแลวบางสวน  สําหรับสวนท่ีเหลือใหคณะตนสังกัดและภาควิชาท่ีสังกัด 
พิจารณาสนับสนุนตามความเหมาะสม 

ท่ีประชุมรับทราบ และเห็นชอบใหสถาบันและสํานัก 
ไดรับการสนับสนุนตามหลักเกณฑนี้เชนเดียวกันกับ 
คณะ สําหรับเงื่อนไขการพิจารณา เชน จํานวนคร้ัง 
ท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ มาตรฐานของ 
การประชุม มาตรฐานคาใชจายในการเดินทาง ใหเปน 
ดุลพินิจของหนวยงานตนสังกัดกอนนําเสนอ 
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณา 

ขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบ้ียประชุมคณะทํางานดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก 

อนุมัติ 

รายงานผลการดําเนินการเลือก 
หนวยงานผูแทนกลุมสาขาวิชา 

ท่ีประชุมรับทราบ และประธานฯ ไดแจงเพิ่มเติมใหท่ีประชุมฯ ทราบวา ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี ผูรักษาราชการแทน
รองอธิการบด ีและผูชวยอธิการบดี จะสิ้นสุดวาระในวันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และในวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดีคนใหม 

2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- มหาวิทยาลัยฯ ขอใหคณะมนุษยศาสตรรายงานความกาวหนาของการจัดตั้งสถาบันขงจ๊ือ กรุงเทพ 
เนื่องจากไดรับความสนพระทัยจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- คณบดีคณะมนุษยศาสตรไดชี้แจงวา ขณะนี้คณะมนุษยศาสตร ไดใชงบประมาณท่ีไดรับจาก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว จํานวน 3.8 ลานบาท ทําการซอมแซมปรับปรุงอาคาร คาดวาจะแลวเสร็จ 
เปดดําเนินการไดในปลายปการศึกษา 2550  ซึ่งคณะฯ ไดมีการประชาสัมพันธลวงหนาและได
ประชุมหารือรวมกันระหวางคณะฯ กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ปรากฏวาจะตองมีการเจรจาเพื่อ 
ทําความเขาใจในเร่ืองงบประมาณในการดําเนินการประชาสัมพันธ ความแตกตางของวัฒนธรรม 
ในการทํางานและการจัดตกแตงสถานท่ี 

 
 
 
ท่ีประชุมรับทราบ 

  - รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ไดใหขอเสนอแนะวา ในการเตรียมความพรอม 
ดานอาคารสถานท่ีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมจีนนั้น ใหขอความรวมมือและการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน สวนเร่ืองของโครงสรางของบุคลากร ควรระบุขอบขายภาระงานและผูรับผิดชอบ 
ใหชัดเจน และเตรียมการจัดทํากําหนดการเปดอยางเปนทางการใหเร็วท่ีสุด 
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ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เร่ือง มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประธานฯ ไดแจงใหทราบวา ตามท่ี รศ.วัฒนา สวรรยาธิปติ  รักษาราชการแทนอธิการบดี มก. 
ไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ(สนช.) และคาดวาจะไดเขารวมเปนคณะอนุกรรมา- 
ธิการในดานการศึกษาหรือดานการเกษตร  จึงขอความรวมมือกับคณะ สํานัก สถาบัน ท่ีมีขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาในระดับชาติและระดับมหาวิทยาลัย เพื่อจะนําไปใชในการ 
อภิปรายตาง ๆ และเปนโอกาสอันดีท่ีจะไดเปนตัวแทนในการใหความเห็นเก่ียวกับวิชาการทางการ 
เกษตร การพัฒนาการศึกษา และสอบถามถึงความเปนไปไดท่ีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะเขาสูระบบ 
การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการไดขอใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พิจารณาแจงยืนยันการเสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและมหาวิทยาลัยฯ ได
แจงยืนยันไปแลว และปจจุบันรางพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยูในชั้นการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  ท้ังนี ้มีขอเสนอแนะวา ควรจะมีการทบทวนในเร่ืองการเปน 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและมีการทําวิจัยสถาบัน หรือสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยท่ีไดออก 
นอกระบบแลว เพื่อใหทราบถึงขอด-ีขอเสีย วาควรจะไดดําเนินการไปในทิศทางใด 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหทราบวา อันดับ World Universsity Ranking on the Web  
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจากเดิมเปนอันดับท่ี 1  ขณะนี้เปนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทําให 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เล่ือนมาเปนอันดับท่ีสอง  
หัวหนาสํานักงานอธิการบด ีไดแจงใหทราบวา มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (รอบ 12 เดือน) เสนอไปยัง 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีประชุมรับทราบ 

3 คณะเศรษฐศาสตร ขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบ้ียประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอ่ืน ๆ ในการบริหารโครงการ 
บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(ฉบับท่ี 2) 
ขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบ้ียประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอ่ืน ๆ ในการบริหารโครงการ 
ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับท่ี 2) 

4 คณะวิศวกรรมศาสตร 

ขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบ้ียประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอ่ืน ๆ ในการบริหารโครงการ 
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 
อนุมัติ 
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คณะวิศวกรรมศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุหลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

5 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวผลิตภัณฑ 
- โครงการสหวิทยาการ ระดับบัณฑิตศึกษา ขอบรรจุ 2 หลักสูตร 

 
 
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  
เพื่อพิจารณา 
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ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เร่ือง มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

6 วิทยาเขตกําแพงแสน ขออนุมัติโครงการและงบประมาณรายจายงานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2549  ระหวางวันท่ี 3-10 
ธันวาคม พ.ศ. 2549  เปนเงินท้ังสิ้น 3,680,000 บาท  โดยใชงบประมาณรายจายจากบัญชีรายได 
งานเกษตรกําแพงแสน เบิกจายในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไป และขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 

อนุมัติ 
 

7 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ขออนุมัติปรับปรุงโครงสรางของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร เปน 9 ฝาย และ 3 ศูนย เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  
เพื่อพิจารณา 

8 คณะประมง ขออนุมัติตั้งชื่ออาคารของคณะประมง อนุมัติ 
9 กองบริการการศึกษา ขออนุมัติเปล่ียนชื่องานในสังกัดกองบริการการศึกษา 

10 วิทยาเขตศรีราชา ขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  
เพื่อพิจารณา 

 คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา 1. ขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
    สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต ภาคพิเศษ  
2. ขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และกําหนดอัตราคาเบ้ียประชุม คาสมนาคุณ 
    และคาตอบแทนอ่ืนๆ  ในการบริหารโครงการฯ 

1. เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  
เพื่อพิจารณา 
2. อนุมัติใหออกประกาศฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
อนุมัติโครงการฯ แลว 

11 คณะมนุษยศาสตร ขออนุมัติจัดตั้งศูนยจัดการศึกษา 
โครงการพิเศษ  คณะมนุษยศาสตร 

เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา ท้ังนี ้ประธานฯ ขอใหหนวยงานท่ีมีการจัดตั้งศูนยฯ  
ในลักษณะนี ้ควรมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางศูนย ภาควิชาและคณะ เพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล 

12 คณะสังคมศาสตร 1. ขออนุมัติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา ภาคพิเศษ 
2. ขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ  
    และกําหนดอัตราคาเบ้ียประชุม คาสมนาคุณ 
    และคาตอบแทนอ่ืน ๆ ในการบริหารโครงการฯ 

1. เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 
2. อนุมัติใหออกประกาศฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แลว 
ท้ังนี ้ท่ีประชุมฯ มีขอสังเกตวา ใหคณะรับผิดชอบในการควบคุมจํานวนนิสิตท่ีเปดรับ 
ในแตละหลักสูตรไมใหเกินจํานวนตัวเลขท่ีคณะไดเสนอขอรับนิสิตเขาศึกษาในป 2550   
ซึ่งผานคณะกรรมการกล่ันกรองการรับนิสิตแลว 

13 คณะบริหารธุรกิจ ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  
เพื่อพิจารณา 

14 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติเปดรายวิชา 051465 ระบบการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการหมัก 
3(2-3) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกและหมวดวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ 

15 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ขออนุมัติเปดรายวิชา 241494 แนวคิดเชิงวิพากษและการออกแบบงานวิจัยทางภูมิสถาปตยกรรม 
3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

16 รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2549  (คร้ังท่ี 4)  รวม 47  คน 
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ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เร่ือง มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
17 สํานักหอสมุด  สถิติการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย 24 แหง  

โดยงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ป 2549 

ท่ีประชุมรับทราบ และผูอํานวยการสํานักหอสมุดไดแจงขอมูลเพิ่มเติมวา ปจจุบันวารสาร 
KU Journal ไดรับการบรรจุไวในฐานขอมูลของ scopus  และกรรมการไดใหขอเสนอแนะวา 
สถิติการจัดอันดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนขอมูลท่ีม ี
ประโยชน สามารถนําเปนขอมูลประกอบการเจรจาความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ในตางประเทศได 

18 สํานักประกันคุณภาพ รายงานภาพรวม ผลการประเมินคุณภาพภายในสําหรับวิทยาเขต 
ประจําป 2548 

ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหตรวจสอบความถูกตองของประธานคณะกรรมการ-ประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยสําหรับคณะวิชา และวิทยาเขต ประจําป  
2548 ของกลุมสาขาวิทยาศาสตรเกษตรคณะเกษตร ควรจะเปนผูอํานวยการสถาบัน-คนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

           ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วันที่  30  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2549  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ศรีราชาชนะการแขงขนัโครงการ Phillip Futures Challenge on Campus 

 ตามท่ีบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) รวมกับตลาดตราสารอนุพันธแหงประเทศไทย และสถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดจัดการแขงขัน
โครงการ Phillip Futures Challenge on Campus ซึ่งเปนการแขงขันเกมจําลองในการซื้อขายตราสารอนุพันธทางอินเตอรเน็ต โดยมีผูเขารวมแขงขันกวา 300 คน จากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  บัดนี้ 
การแขงขันไดเสร็จสมบูรณแลว ผลปรากฎวา นิสิตในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ไดรับรางวัล  

ü   รองชนะเลิศอันดับ 2  ไดแก  นางสาวชลลดา หอยสงัข เปนทุนการศึกษา มูลคารางวัล 3,000 บาท  
ü   ทุนอบรมและการสอบ   มูลคารางวัล 5,200 บาท จากสถาบันพัฒนาความรูตลาดทุนและบรษิัทตลาดอนุพันธ พรอมใบประกาศเกยีรติคณุ และสิทธิ์ในการฝกงานกับบรษิัทหลกัทรัพย  
      ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

                นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษสําหรบัสถาบนัท่ีมีผลประกอบการของนกัศึกษารวมกันมากท่ีสุด ไดแก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับ 
 ü ทุนการศึกษา 10,000 บาท 1 รางวัล  

http://emeeting.ku.ac.th

